
sþ. 663. Fyrirspurn [369. mál]
til viðskiptaráðherra um nýtingu erlends áhættufjármagns í Íslensku atvinnulífi.

Frá Gunnari G. Schram.

Munu verða settar reglur á næstunni um rýmkun á rétti manna til þess að afla erlends
áhættufjármagns til fjárfestingar Í Íslensku atvinnulífi?


